

KỶ NIỆM LẦN THỨ 41 NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT

Năm nay, Đảng ta tròn 41 tuổi. Chúng ta kỷ niệm lần thứ 41 Ngày thành lập Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua đáp Lời kêu gọi của Ban chấp hành trung ương Đảng và chính phủ kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến kháng chiến thắng lợi hoàn toàn.

Từ tiền tuyến dồn dập tin chiến thắng đưa về. Trên đồng ruộng, nhà máy, công trường, lâm trường, trường học, bệnh viện, cơ quan, bãi tập, trận địa... của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, công nhân, nông dân, bộ đội, cán bộ đang lập nhiều thành tích mới, đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và hết lòng, hết sức chi viện cho tiền tuyến nhằm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược và bẻ gãy tay sai. Trên mặt trận đấu tranh chính trị ngoại giao, chúng ta ngày càng giành được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới. Đế quốc Mỹ ngày càng bị cô lập, nhưng chúng vẫn ngoan cố.

Mỗi lần kỷ niệm ngày Đảng ta ra đời là một lần chúng ta ôn lại sâu sắc lịch sử đấu tranh rất oanh liệt và truyền thống chiến thắng vẻ vang của Đảng và của nhân dân ta. Càng tự hào về Đảng ta bao nhiêu, chúng ta càng nhận rõ trách nhiệm to lớn của mình bấy nhiêu.

Lịch sử vĩ đại của Đảng ta là lịch sử của sự sáng tạo những kinh nghiệm vô cùng phong phú kết hợp nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lê Nin với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tổng kết kinh nghiệm bốn mươi năm hoạt động của Đảng, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng nói : “Nhân tố cơ bản đầu tiên quyết định mọi thắng lợi có tính chất lịch sử đó là sự thành lập và sự lãnh đạo của Đảng ta, một chính đảng vô sản kiểu mới, nắm chắc ngọn cờ bách chiến, bách thắng của chủ nghĩa Mác – Lê Nin; một chính đảng vô sản đại biểu trung thành và đầy đủ lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc,

một chính đảng Mac-xít – Lê-nin-nít có tổ chức chặt chẽ, có truyền thống đoàn kết nhất trí và gắn bó mật thiết với quần chúng”⁽¹⁾. *Nghị quyết của Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Sự vững mạnh của Đảng là nguồn gốc của mọi thắng lợi của nhân dân ta... Toàn đảng cần nhận rõ việc xây dựng, củng cố và phát triển Đảng là một nhiệm vụ cơ bản hàng đầu có tầm quan trọng quyết định đối với mọi thắng lợi”*.⁽²⁾

Vì vậy, ra sức tăng cường công tác, xây dựng Đảng nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trước mắt của Đảng hiện nay là hành động tích cực và thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Đảng ta.

Hội nghị toàn thể lần thứ 19 của Ban chấp hành trung ương Đảng vừa họp để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng về nhiệm vụ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng, phát triển kinh tế ở miền Bắc. Hội nghị chỉ rõ: “Nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay là: ra sức thực hiện di chúc thiêng liêng của Hồ Chí Minh, kiên trì và đẩy mạnh kháng chiến, nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà...”

“Về phương hướng công tác kinh tế trong thời gian trước mắt... phải động viên mạnh mẽ phong trào lao động sản xuất và tiết kiệm, kết hợp chặt chẽ các mặt sản xuất, xây dựng và chiến đấu, kinh tế và quốc phòng, thực hiện tốt chế độ nghĩa vụ lao động và chiến đấu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố hậu phương, tiếp tục chuyển biến một cách mạnh mẽ nền kinh tế quốc dân, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên một bước mới...”

“Về phương hướng củng cố quan hệ sản xuất và phát triển nông nghiệp... tiếp tục tiến hành ba cuộc cách mạng, gây thành một khí thế sôi nổi trong nông dân tập thể, đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm, cải tiến

⁽¹⁾ Lê Duẩn: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới” Tạp chí Xây dựng Đảng số 2 và 3, 1970, trang 46.

⁽²⁾ Tạp chí *Xây dựng Đảng* cùng số trên, trang 1 và 2.

quản lý hợp tác xã, bảo đảm quyền làm chủ tập thể của xã viên, tăng cường các cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nông nghiệp, trước mắt đẩy mạnh các công tác thủy lợi, phân bón, cải tạo nông nghiệp những khả năng mới để đi lên phát triển toàn diện, thâm canh, chuyên canh, sản xuất lớn”.⁽³⁾

Những quyết định đúng đắn và sáng suốt trên của Trung ương Đảng tạo nên nguồn phấn khởi mới và nâng cao quyết tâm của toàn Đảng toàn dân tiến lên giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn trên mặt trận chiến đấu chống Mỹ, cứu nước và mặt trận xây dựng, phát triển kinh tế.

Quyết định của Trung ương là mục tiêu là phương hướng, hành động trước mắt của toàn đảng và toàn dân ta. Nắm vững và bám sát những mục tiêu và phương hướng đó, chúng ta hãy ra sức tăng cường công tác xây dựng Đảng, coi công tác này là “biện pháp của mọi biện pháp” nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết trên của Trung ương Đảng; đồng thời thông qua việc thực hiện đó, nâng cao sức chiến đấu và sự trưởng thành của Đảng thêm một bước. Phải làm cho công tác xây dựng Đảng, cả về mặt tư tưởng và tổ chức gắn chặt hơn nữa với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục mọi nhược điểm, khuyết điểm tách rời nhiệm vụ đó.

*Trước hết, cần **tăng cường công tác giáo dục chính trị và tư tưởng**, làm cho toàn Đảng, toàn dân nhất trí hoàn toàn và quán triệt sâu sắc các phương hướng, nhiệm vụ mới. Trên cơ sở nâng cao quyết tâm giành thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp chống Mỹ, đề phòng và khắc phục mọi tư tưởng hữu khuynh, nôn nóng, lơ là, mất cảnh giác...; nâng cao hơn nữa tình cảm cách mạng sâu sắc và ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất, đi đôi với việc giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng trong việc kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn; giáo dục sâu sắc về vị trí và trách nhiệm to lớn của miền Bắc đối với sự nghiệp chung của cả nước và của nhân dân ba nước Đông Dương, làm cho mọi người nhận rõ: hơn lúc nào hết, miền Bắc phải đáp ứng*

⁽³⁾ Thông cáo về Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt Nam. Báo Nhân Dân số 6130 ngày 2-2-1971.

đầy đủ mọi yêu cầu chi viện cho tiền tuyến, đồng thời sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động chiến tranh của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc hậu phương xã hội chủ nghĩa của cả nước.

Trên mặt trận kinh tế, từ nhận thức chống Mỹ, cứu nước vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của cả nước và của miền Bắc, công tác giáo dục chính trị và tư tưởng phải góp phần tích cực vào việc quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng và toàn dân những quan điểm, đường lối của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ trước mắt về xây dựng và phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp. Khắc phục mọi nhận thức mơ hồ, lệch lạc, đấu tranh cho sự nhất trí đối với việc đánh giá đúng đắn những thắng lợi to lớn và những nhược điểm, khuyết điểm về chỉ đạo, quản lý cuộc xây dựng và phát triển kinh tế những năm qua; xây dựng quyết tâm cao đối với việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chủ trương và biện pháp về phát triển nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế khác. Công tác tư tưởng phải đi sâu và gắn chặt với các cố gắng của Đảng và Nhà nước về cải tiến công tác quản lý kinh tế, đẩy mạnh kỹ thuật, phải bám sát và góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng, khắc phục mọi hiện tượng động viên chung chung, tách rời các nhiệm vụ đó.

Thắng lợi của việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ trước mắt về phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp và nhiệm vụ động viên cho tiền tuyến quyết định một phần rất quan trọng ở sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở, trước hết là các tổ chức cơ sở của Đảng. Hồ Chủ Tịch dạy: “chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”⁽⁴⁾ “muôn làm nhà cho tốt, phải xây nền cho vững. Muốn thực hiện kế hoạch tốt, phải chăm lo củng cố chi bộ”⁽⁵⁾. Lời dạy đối với chúng ta ngày nay càng đặc biệt sâu sắc. Vì càng đi sâu vào việc quản lý kinh tế, chúng ta càng thấy rõ vai trò và vị trí quyết định của cơ sở (hợp tác xã, xã, xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường...), nơi trực tiếp tổ chức việc sản xuất ra sản phẩm, trực tiếp thực hiện việc lưu thông phân

⁽⁴⁾ Hồ Chí Minh: Về xây dựng Đảng. Nhà xuất bản Sự thật, 1970, trang 158.

⁽⁵⁾ Hồ Chí Minh: Những lời kêu gọi, tập 6, Nhà xuất bản Sự thật, 1962, trang 137.

phối và các sự nghiệp phục vụ khác... và càng thấy rất rõ việc “nâng cao chất lượng của chi bộ và đảng bộ cơ sở là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác củng cố và xây dựng Đảng”⁽⁶⁾.

Trước hết chúng ta cần tập trung sức hơn nữa vào việc kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng và coi đây là một trong những nhiệm vụ tổ chức rất quan trọng, một việc làm thiết thực gắn công tác tổ chức, xây dựng Đảng với việc thực hiện các nhiệm vụ trước mắt về xây dựng và phát triển kinh tế, về chiến đấu chống Mỹ, cứu nước. Cần đi sâu củng cố và nâng cao chất lượng lãnh đạo của các chi bộ, đảng bộ cơ sở ở nông thôn, ở xí nghiệp, đồng thời coi trọng các loại chi bộ khác trong đó hết sức chú ý chi bộ cơ quan, nơi tập trung đông các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ kỹ thuật phục vụ cho sự chỉ đạo của các cơ quan của đảng và Nhà nước ở các cấp. Cần nhân lên nhanh chóng, làm thành phổ biến những điển hình xuất sắc và tốt của tổ chức đảng ở cơ sở, đồng thời có biện pháp tích cực và có hiệu quả thu hẹp đến mức ít nhất những chi bộ, đảng bộ cơ sở yếu và kém.

*Chúng ta đang tiến hành **cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh**. Đây là một cuộc vận động lớn nhằm thiết thực nâng cao sức chiến đấu của đảng, nâng cao tư tưởng, trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trước tình hình và nhiệm vụ mới. Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa cuộc vận động này kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động khác về lao động sản xuất, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu, về phát huy dân chủ, tăng cường chế độ làm chủ tập thể ở nông thôn, chính là góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ trước mắt của Đảng. Các cuộc vận động này “... phải hoàn thành một cao trào lớn nêu cao chí khí cách mạng vĩ đại của Đảng, toàn dân và toàn quân ta”⁽⁷⁾*

⁽⁶⁾ Lê Duẩn: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới”, tạp chí Xây dựng Đảng, số 2 và 3, 1970, trang 52.

⁽⁷⁾ Thông báo về hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt Nam. Báo Nhân Dân số 6130 ngày 2-2-1971.

Kinh nghiệm cho biết, để nâng cao chất lượng đảng viên, không thể không đồng thời nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng, của chi bộ và đảng bộ cơ sở; và ngược lại, việc nâng cao chất lượng đảng viên tác động tích cực và thiết thực đến việc kiện toàn và nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng. Vì vậy, phải kết hợp chặt chẽ việc kiện toàn các tổ chức cơ sở của Đảng với việc nâng cao chất lượng đảng viên; thông qua cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên mà nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Vấn đề cải tiến sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp uỷ đảng các cấp trên phải được hết sức quan tâm, nhằm làm cho các cấp uỷ đó nhạy bén và đi sâu hơn nữa vào lãnh đạo quản lý kinh tế và kỹ thuật, sử dụng và phát huy tốt vai trò, chức năng của các cơ quan quản lý kinh tế quản lý Nhà nước, của các tổ chức quần chúng, khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa quan liêu, tác phong xa rời thực tế, không sát sản xuất, không sát quần chúng, khuyết điểm buông lỏng lãnh đạo và bao biện, sự vụ. Chúng ta làm tốt vấn đề này cũng chính là thúc đẩy và tạo điều kiện làm tốt việc nâng cao chất lượng đảng viên. Vì sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đó là sự hướng dẫn cho mỗi đảng viên phấn đấu và hành động.

*Đặc biệt, phải ra sức **kiện toàn, cải tiến và nâng cao chất lượng lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện uỷ.** Vì huyện uỷ là người trực tiếp chỉ đạo đối với từng cơ sở Đảng ở nông thôn. Sự trưởng thành và vững mạnh của các huyện uỷ tác động trực tiếp và ảnh hưởng quyết định đến việc kiện toàn và củng cố các tổ chức đảng ở các xã, hợp tác xã. Làm tốt việc kiện toàn ở các huyện uỷ đi đôi với việc tăng cường các chi bộ, đảng bộ cơ sở ở nông thôn là đưa công tác tổ chức, xây dựng Đảng tác động trực tiếp vào việc thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ trước mắt về phát triển nông nghiệp.*

Trong thời gian ngắn, chúng ta cần có biện pháp tích cực khắc phục có hiệu quả hiện tượng vẫn còn một số huyện uỷ yếu và kém, đưa nhanh số lớn huyện uỷ tiến lên kịp trình độ hiện nay của một số huyện uỷ có sức chiến đấu cao và năng lực

tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt. Chú trọng trước hết đến các huyện uỷ thuộc các vùng trọng điểm về kinh tế.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo thực hiện của huyện uỷ đòi hỏi mỗi huyện uỷ ngoài việc nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, phải hiểu biết sâu sắc đặc điểm của địa phương mình và tình hình từng cơ sở; phải nâng cao trình độ và năng lực quản lý kinh tế, quản lý hợp tác xã, nâng cao hiểu biết về năng lực sản xuất; nắm vững và làm cho tốt công tác xây dựng đảng, công tác vận động quần chúng; đi sâu, đi sát chỉ đạo từng cơ sở và biết sử dụng, phát huy tốt các tổ chức, các cơ quan kinh tế, chính trị, văn hóa ở các huyện phục vụ có hiệu quả và thiết thực, kịp thời cho cơ sở.

Trong việc cải tiến sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp uỷ... các cấp trên và cơ sở, đi đôi với những cố gắng về cải tiến phương thức lãnh đạo và chỉ đạo, chúng ta cần xây dựng và thực hiện có nền nếp các chế độ, hội nghị học tập, phê bình, tự phê bình, đi cơ sở kiểm tra, tổng kết công tác...

Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước, đi đôi với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tốt cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, chuyên môn, đang là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Đó cũng chính là biện pháp thiết thực có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực tổ chức và quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển trước mắt và công cuộc xây dựng về lâu dài nền kinh tế của ta.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của ta nói chung có phẩm chất chính trị tốt, có hiểu biết nhất định, và kinh nghiệm bước đầu về tổ chức, quản lý các hoạt động kinh tế. Song, về cơ bản, trình độ văn hóa, hiểu biết về kinh tế và khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, chuyên môn, trình độ tổ chức của các cán bộ đó còn thấp, mang nặng ảnh hưởng của nếp suy nghĩ, cách tổ chức, lối làm việc của những người sản xuất nhỏ. Vì vậy, đi đôi với việc giữ gìn và nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, phải ra sức nâng cao hiểu biết và trình độ mọi mặt cho số cán bộ đó; đồng thời có kế hoạch lâu dài đào tạo lớp cán bộ mới, đào tạo

sức chiến đấu và năng lực tổ chức, quản lý, làm nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ hiện nay.

Lâu nay chúng ta đã nói nhiều về vấn đề đó, song việc tổ chức thực hiện còn chậm trễ, thiếu tích cực. Tình trạng này cần sớm được khắc phục.

Đi đôi với việc dần dần quy định rõ những tiêu chuẩn cụ thể của từng loại cán bộ, từng chức vụ mà cán bộ được phụ trách, làm căn cứ cho việc sử dụng đúng đắn và phương hướng, mục tiêu nâng cao trình độ của mỗi cán bộ, cần khẩn trương tổ chức, với kế hoạch cụ thể và phân công rõ ràng, đi dần vào nền nếp, việc bồi dưỡng cho cán bộ về đường lối, chính sách và nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lê Nin, kể cả đường lối, quan điểm của Đảng về phương hướng phát triển và hoạt động của các ngành; những hiểu biết về văn hóa, về tổ chức, quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật và chuyên môn, nghiệp vụ; những hiểu biết về thế giới hiện đại và về đất nước Việt Nam. Hết sức coi trọng và nâng cao chất lượng tổng kết các mặt công tác và hoạt động của các ngành, các địa phương, đơn vị, để từ đó, thường xuyên bồi dưỡng và nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ.

Chúng ta tin rằng, với những cố gắng mới của toàn Đảng dưới sự lãnh đạo chặt chẽ và đúng đắn của Trung ương, những công tác chủ yếu trước mắt trên đây sẽ được thực hiện tốt, góp phần đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn và công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế của miền Bắc giành được những thắng lợi ngày càng to lớn.